

## ประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนโครงการในภูมิภาคอินโด - เบอร์มา

**วันที่เปิดรับสมัคร:** 11 พฤศจิกายน 2564

**วันที่ปิดรับสมัคร:** 21 ธันวาคม 2564

**ขนาดทุนโครงการ:** ทุนโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกิน 40,000 เหรียญสหรัฐ)

ทุนโครงการขนาดใหญ่ (40,000 - 250,000 เหรียญสหรัฐ)

**ประเทศที่ได้รับสิทธิ์:** ประเทศกัมพูชา จีน สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม

**แนวทางยุทธศาสตร์สำคัญที่เปิดรับข้อเสนอ:** แนวทางยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 และ 8

**ภาษาที่ใช้ในการยื่นสมัคร:**

- **ข้อเสนอทุนโครงการขนาดใหญ่** เปิดรับสมัครโดย CEPF ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปน
- **ข้อเสนอทุนโครงการขนาดเล็ก** เปิดรับสมัครโดย IUCN ในรูปแบบภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) เปิดรับข้อเสนอทุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรชนพื้นเมือง องค์กรสตรี บริษัทเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอินโด - เบอร์มา ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องตามเงื่อนไขการรับสมัครที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) หรือที่เรียกโดยย่อว่า ซีอีพีเอฟ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องรักษาภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพรวมทั้งภูมิภาคที่เกิดภัยคุกคามมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ" (biodiversity hotspots) ซึ่งเกิดจากความริเริ่มร่วมกันขององค์กรต่างๆ อาทิ l'Agence Française de Développement, Conservation International, สหภาพยุโรป (EU), กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF), รัฐบาลญี่ปุ่น และธนาคารโลก นอกจากนี้องค์กร Margaret A. Cargill Philanthropies ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมในพื้นที่สำคัญของภูมิภาคอินโด - เบอร์มา โดยมีเป้าหมายหลักในการผลักดันให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอินโด - เบอร์มา ครอบคลุมพื้นที่ทางบกของประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนามและบางส่วนของตอนใต้ของประเทศจีน ประกาศเพื่อเปิดรับข้อเสนอทุนโครงการฉบับนี้ มีข้อจำกัดให้ทุนเฉพาะโครงการที่ระบุถึงการลงทุนที่สำคัญอย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าตามรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คาดว่า CEPF จะออกประกาศรับสมัครข้อเสนอทุนโครงการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมความสำคัญในการลงทุนอื่นๆ ภายในปี 2565 โดยประกาศเหล่านี้จะถูกนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของ CEPF

โครงการต้องประกอบไปด้วยข้อกำหนดตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) ต้องมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับประเด็นที่แนวทางยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญมากที่สุดตามประกาศนี้ (2) มีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และนำไปสู่ผลการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน (3) ต่อยอดมาจากโครงการในอดีตและสนับสนุนโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ (4) แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ และ (5) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์ขององค์กรที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน อนึ่ง CEPF ยินดีเปิดรับสมัครจากทั้งผู้รับทุนในปัจจุบันและในอดีต รวมทั้งองค์กรที่ไม่เคยได้รับเงินทุนจาก CEPF มาก่อน

ผู้สมัครควรทำความเข้าใจกับ [รายงานองค์ประกอบระบบนิเวศในพื้นที่สำคัญของภูมิภาคอินโด-เบอร์มา](#) และหากมีข้อคำถามหรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดโครงการ สามารถติดต่อฝ่ายบริหารจัดการโครงการภูมิภาคอินโด - เบอร์มา (RIT) ที่สำนักงาน IUCN (อีเมล: [CEPF-Indoburma@iucn.org](mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org)) ผู้สมัครสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของ CEPF เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อ [คุณสมบัติผู้สมัคร](#) [คำแนะนำก่อนสมัคร](#) และ [วิธีการสมัคร](#)

## แนวทางยุทธศาสตร์ที่เปิดรับการขอรับทุนภายใต้ประกาศรับข้อเสนอโครงการครั้งนี้

### **แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สำคัญลำดับต้น (priority sites)**

หมายเหตุ: โครงการที่จะได้รับการพิจารณาภายใต้ทิศทางเชิงกลยุทธ์นี้จะต้องมุ่งเน้นการทำงานไปที่พื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพอย่างน้อยหนึ่งแห่งในประเทศจีน สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ตามรายการในตารางที่ 27 ใน [รายงานองค์ประกอบของระบบนิเวศ \(Ecosystem Profile\)](#) ยกเว้น Investment Priority 4.4 ซึ่งเน้นไปที่การบ่งชี้พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Key Biodiversity Areas: KBA) นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โครงการต่างๆ จะต้องรวมเอาการพิจารณาประเด็นทางเพศเข้าไว้ในการออกแบบและการดำเนินการ

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการที่ประสงค์ดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญ (Investment Priority) ภายใต้แนวทางยุทธศาสตร์นี้อย่างน้อยหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:

- 4.1 สนับสนุนให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ประเด็นการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 4.2 นำร่อง ขยายขอบเขต และพัฒนากลไกความยั่งยืนสำหรับป่าชุมชน การประมงชุมชน และพื้นที่คุ้มครองที่จัดการโดยชุมชนผ่านกระบวนการที่นำโดยชุมชนอย่างแท้จริง
- 4.3 พัฒนากลไกการจัดการร่วมสำหรับพื้นที่คุ้มครอง ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแบ่งเขต (zoning) การจัดการ และธรรมาภิบาล
- 4.4 ปรับปรุงการบ่งชี้พื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Key Biodiversity Areas:

KBA) ในภูมิภาคสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity hotspots) โดยใช้มาตรฐาน KBA ใหม่

**แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 8: เสริมสร้างศักยภาพให้กับภาคประชาสังคมในการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชน และวิถีชีวิตในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับรากหญ้า**

หมายเหตุ: เพื่อให้โบสถ์ทุนขนาดใหญ่ได้รับการพิจารณา โครงการจะต้องมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาคประชาสังคมจำนวนหลายแห่ง ผู้สมัครที่ประสงค์จะสนับสนุนองค์กรเดียวเป็นหลักควรยื่นใบสมัครในประเภททุนขนาดเล็กแทน โดยมูลค่าสูงสุดของโครงการทุนขนาดเล็กภายใต้แนวทางยุทธศาสตร์ที่ 8 นี้คือ 20,000 เหรียญสหรัฐ

CEPF และ IUCN เปิดรับข้อเสนอโครงการที่ประสงค์ดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญ (Investment Priority) ภายใต้แนวทางยุทธศาสตร์นี้ อย่างน้อยหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:

- 8.1 ส่งเสริมกลไกเครือข่ายที่จะนำไปสู่การดำเนินการร่วมของภาคประชาสังคมต่อการรับมือกับภัยคุกคามที่สำคัญและเกิดขึ้นใหม่
- 8.2 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการองค์กรและด้านเทคนิคอย่างยั่งยืนขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศ

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

ประกาศฉบับนี้เปิดโอกาสให้ทั้งองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค อินโด - เบอร์มา สำหรับผู้สมัครในนามบุคคล จะต้องยื่นสมัครร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมแทนที่จะสมัครเองโดยตรงเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ โครงการที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้นำขององค์กรในท้องถิ่นและ / หรือการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคมในท้องถิ่นจะได้รับสิทธิพิเศษ รวมทั้งโครงการที่มีการพิจารณาบทบาททางเพศซึ่งสอดคล้องกับ [นโยบายด้านบทบาททางเพศ/ความเท่าเทียมทางเพศ](#) และ [ชุดเครื่องมือเกี่ยวกับบทบาททางเพศ](#) ของ CEPF ด้วยเช่นกัน และดูเพิ่มเติม [ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาททางเพศของ CEPF](#)

อย่างไรก็ตาม เงินงบประมาณไม่สามารถใช้ได้กับกิจกรรมดังต่อไปนี้: (i) การซื้อที่ดิน; (ii) การกำจัดหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทางกายภาพใดๆ (รวมถึงทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางโบราณคดี บรรพชีวิน ประวัติศาสตร์ ศาสนา หรือคุณค่าทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์) (iii) การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชนโดยไม่สมัครใจ หรือ (iv) การลงทุนในกองทุนทุกประเภท โดยกิจกรรมทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ CEPF ซึ่งสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้[ที่นี่](#)

## วิธีการสมัคร

ผู้สมัครทุนโครงการขนาดเล็ก (ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับแนวทางยุทธศาสตร์ที่ 4 และไม่เกิน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแนวทางยุทธศาสตร์ที่ 8) สามารถยื่นสมัครโดยใช้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยใช้แบบฟอร์มที่สามารถดาวน์โหลดได้**ที่นี่** ผู้สมัครควรจัดเตรียมข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ

ไม่เกิน 1-2 ปี โดยระบุวันเริ่มต้นโครงการโดยประมาณเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำหรับข้อเสนอโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแนะนำให้ส่งเป็นไฟล์แนบทางอีเมลไปที่ [CEPF-Indoburma@iucn.org](mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org) ชื่อไฟล์ข้อเสนอโครงการที่นำส่ง ให้ใช้รูปแบบดังนี้: **ชื่อย่อองค์กรภาษาอังกฤษ\_CEPF SG Letter of Inquiry ตัวอย่างเช่น IUCN\_CEPF SG Letter of Inquiry** ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับถึงวิธีการดำเนินการหลังจากการสมัครผ่านทางอีเมลแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งคำถามหรือข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการรับสมัครนี้ไปที่ [CEPF-Indoburma@iucn.org](mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org)

ขั้นตอนแรก ข้อเสนอโครงการที่ส่งมาทั้งหมดจะถูกคัดกรองเพื่อยืนยันคุณสมบัติก่อน จากนั้นข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาประกอบ หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการตรวจสอบ ข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์จะถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาแห่งชาติ (NAC) ที่จัดตั้งขึ้นในแต่ละประเทศในภูมิภาคอินโด - เบอร์มา ทั้งนี้ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนจะถูกประกาศหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ จาก NAC แล้ว

**ผู้สมัครโครงการทุนขนาดใหญ่ (40,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ)** จะต้องสมัครผ่าน [ConservationGrants](https://www.conservationsgrants.org/) ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ของ CEPF ผู้ใช้งานระบบนี้เป็นครั้งแรกจำเป็นต้อง **ลงทะเบียน** เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ขึ้นมาก่อน สำหรับผู้สมัครที่ประสบปัญหาทางเทคนิคใดๆ เกี่ยวกับการสมัครผ่านระบบออนไลน์ กรุณาติดต่อ [Conservationgrants@conservation.org](mailto:Conservationgrants@conservation.org) เพื่อรับคำแนะนำในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ขั้นตอนแรกในกระบวนการสมัครคือ การยื่นข้อเสนอโครงการ ซึ่งสามารถยื่นส่งได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกส หรือภาษาสเปน ผู้สมัครควรจัดเตรียมข้อเสนอโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1-3 ปี โดยระบุวันเริ่มต้นโครงการโดยประมาณเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการตรวจสอบด้านเทคนิคโดยฝ่ายเลขานุการของ CEPF และ IUCN ภายใต้เงื่อนไขที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น

ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเชิญให้มานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกในภายหลัง ไม่ว่าจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกระบวนการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์หรือไม่

คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ จะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งจดหมายเชิญ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีเวลา 6 สัปดาห์ ในการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกันเป็นกลุ่มโดยการแนะนำจากเลขานุการ CEPF และเจ้าหน้าที่ IUCN

**ผู้สมัครจะต้องนำส่งข้อเสนอทุนโครงการ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ตามเวลาอินโดจีน (ICT)** ข้อเสนอทุนโครงการใดๆ ที่ส่งหลังจากเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับทันทีหลังจากที่ข้อเสนอทุนโครงการนำส่งสำเร็จ คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (ภาษาอังกฤษ) สามารถอ่านได้ [ที่นี่](#)

IUCN จะจัดการให้ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอโครงการในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 โดยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะมีการเผยแพร่ทาง Facebook และ Twitter ของ IUCN Asia

**สามารถรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่:**

CEPF Regional Implementation Team, IUCN Asia Regional Office,

63 ซอย สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อีเมล: CEPF-Indoburma@iucn.org

โทร: +66 2662 4029; แฟกซ์: +66 2662 4389